

TIỀN HẢI

Chủ động phòng, chống rét cho thủy sản



Hộ dân xã Đông Minh (Tiền Hải) kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của cua nuôi trong điều kiện thời tiết đang rét đậm.

Những ngày qua, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đã làm nhiệt độ các tỉnh phía Bắc xuống thấp, tại Thái Bình nhiệt độ trung bình dao động từ 10 - 12°C, điều này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ đông.

Ghi nhận tại một số khu vực NTTS ở các xã ven biển huyện Tiền Hải, dù có ảnh hưởng nhưng về cơ bản chưa có thiệt hại xảy ra, người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét cho cá, tôm, cua nuôi... Tại khu NTTS thuộc HTX SXKD NTTS Hải Châu (Đông Minh), nơi đang nuôi các loại cá vược, cá song, cua vụ đông, việc chống rét được người dân chủ động bằng cách bảo đảm đủ độ nước sâu ao nuôi, tăng cường chăm sóc, bảo vệ đối tượng thủy sản... Ông Trần Văn Chiến, thôn Ngải Châu cho biết: Nhà tôi đang nuôi thả cá vược, cá song trên diện tích 0,5ha, dự kiến cho thu

hoạch vào vào thời điểm giáp tết Nguyên đán sắp tới. Đặc tính của các loại cá vược, cá song không chịu được rét như một số loài thủy sản khác, do đó khi nuôi thì phải chú trọng đến việc chống rét cho cá. Cơ bản nhất là ao phải sâu, sạch, cho ăn đủ lượng, sử dụng các loại thức ăn bảo đảm chất lượng. Trong quá trình nuôi nên định kỳ 2 lần/tuần bổ sung các chất khoáng, vitamin tổng hợp để tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Khi nhiệt độ nước ao nuôi thấp dưới 15°C thì ngừng cho thủy sản ăn, vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn để bảo đảm cá có đủ lượng dinh dưỡng cần thiết.

Tại HTX SXKD NTTS Hải Châu có khoảng 130ha NTTS nước lợ, trong đó có khoảng hơn 30ha đang nuôi cá vược, cá song và cua qua đông. Trước ảnh hưởng các đợt không khí lạnh tràn về, HTX đang tích cực tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các

biện pháp ứng phó, bảo vệ thủy sản. Ông Trương Xuân Hội, Giám đốc HTX SXKD NTTS Hải Châu cho biết: HTX đã chủ động mở các cổng lấy nước vào các vùng NTTS tạo thuận lợi cho các hộ duy trì mực nước ao nuôi thích hợp trong vụ đông. Đồng thời, hướng dẫn các hộ nuôi chủ động nâng cao mực nước trong ao từ 1,5 - 2m để duy trì nhiệt độ nước ổn định; thả bèo tây che phủ khoảng 2/3 diện tích mặt ao để chắn gió. Trong quá trình nuôi, hộ NTTS chú ý công tác chăm sóc quản lý, cho thủy sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng cho thủy sản. Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là các đối tượng chịu rét kém cần tổ chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra hiện tượng thủy sản chết do rét.

Năm 2023, tổng diện tích NTTS của huyện Tiền Hải đạt 5.142ha, trong đó nuôi nước ngọt 1.032ha, nước lợ 2.086ha, nuôi ngao 2.024ha. Sản lượng NTTS của huyện năm 2023 đạt hơn 69.000 tấn, tăng 3,5% so với năm 2022. Hiện nay, NTTS của huyện phát triển khá toàn diện trên cả 3 loại hình mặt nước mặn, lợ và ngọt. Cùng với việc tập trung NTTS vào hai vụ chính trong năm, nhiều xã ven biển trong huyện như: Nam Thịnh, Đông Minh, Nam Cường, Nam Phú... còn đẩy mạnh việc NTTS qua đông nhằm tăng vòng quay số vụ và giá trị kinh tế trên cùng một diện tích nuôi. Do đó, công tác phòng, chống rét cho thủy sản luôn được các cấp, ngành chuyên môn trong huyện quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trước tình hình rét đậm, rét hại có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sinh trưởng, phát triển của thủy sản nuôi, Phòng đã có văn bản đề nghị các địa phương, HTX NTTS trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp quản lý NTTS trong giai đoạn chuyển mùa, phòng, chống rét cho thủy sản nuôi. Mặt khác, đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người NTTS, cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống về diễn biến thời tiết, tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra do nhiệt độ xuống thấp. Tăng cường kiểm tra, phân công cán bộ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phòng, chống rét cho thủy sản nuôi.

Dự báo mùa đông năm nay sẽ còn nhiều đợt rét đậm, rét hại, do đó ngoài các biện pháp chống rét đã làm, người dân cũng cần quan tâm đến chế độ chăm sóc, cho ăn, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuẩn bị sẵn sàng các vật tư thiết yếu phục vụ phòng, chống rét, bảo vệ sức khỏe đối tượng thủy sản nuôi.

TRẦN TUẤN

Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thương hiệu

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, giai đoạn 2021 - 2023”, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Cục Công Thương địa phương) phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) triển khai hỗ trợ phòng trưng bày sản phẩm cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa (xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải). Sau hỗ trợ, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa hoạt động trong lĩnh vực cơ khí với ngành nghề chính là sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp. Được thành lập năm 2016, sau gần 7 năm hoạt động, Công ty đã nghiên cứu và chế tạo thành công hàng chục loại máy cấy lúa sử dụng động cơ và không động cơ. Các loại máy cấy có động cơ điện hoặc động cơ chạy nhiên liệu xăng với nhiều kích cỡ hàng cấy khác nhau được bà con nông dân các địa phương trong cả nước đánh giá rất cao về chất lượng và hiệu quả ứng dụng.



Lãnh đạo Sở Công Thương và cán bộ Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp kiểm tra, đánh giá phòng trưng bày của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa.

Sản phẩm máy cấy của Công ty mang thương hiệu Đại Nghĩa có thiết kế đơn giản, hoàn toàn khác với các loại máy cấy hiện có trên thị trường. Đặc biệt, máy cấy lúa sử dụng động cơ điện của Công ty lần đầu tiên có trên thị trường trong nước, có năng suất cấy cao, đạt từ 1,2 - 1,6ha lúa/ngày. Ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc Công ty cho biết: Máy cấy của chúng tôi có nhiều ưu điểm nổi bật như hoạt động ít tiếng ồn, không sinh khí thải độc hại góp phần bảo vệ môi trường, giá cả cạnh tranh, dễ sử dụng và giúp nông dân nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, góp phần hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Một số sản phẩm máy cấy của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa đạt được giải thưởng cao trong các cuộc

thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2015 và năm 2019. Sản phẩm được cấp chứng nhận thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Năm 2022, sản phẩm “Máy cấy lúa Đại Nghĩa sử dụng động cơ điện” đã được Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cấp chứng nhận đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Nhờ những tính năng nổi trội, chất lượng tốt và hiệu quả cao trong ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường máy nông nghiệp khắp các địa phương trong cả nước. Không chỉ được nông dân trong nước tin dùng, máy cấy của Công ty còn xuất khẩu sang một số thị trường như Thái Lan, Lào, Philippin, Ấn Độ.

Nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá, lan tỏa thương hiệu mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường hơn nữa, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã hỗ trợ cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa thiết kế phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm từ nguồn vốn khuyến công quốc gia thuộc đề án “Hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021 - 2023”. Cụ thể, Trung tâm đã hỗ trợ Công ty thiết kế, lắp đặt không gian trưng bày với tổng diện tích 170m² bao gồm biển tên gắn logo sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, bục trưng bày sản phẩm, bộ máy tính để bàn và tủ trưng bày sản phẩm.

Ông Nguyễn Thế Lan, Phó Giám đốc Trung tâm

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 cho biết: Phòng trưng bày đi vào hoạt động không chỉ trở thành điểm thu hút khách hàng, tạo ra sự cam kết về chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp mà còn giúp khách hàng có sự lựa chọn, hiểu rõ về công dụng, tính ưu việt và nguồn gốc, quy trình sản xuất của sản phẩm. Việc đầu tư phòng trưng bày cũng giúp doanh nghiệp có thể chia sẻ và nhận được phản hồi trực tiếp, nhanh nhất những đánh giá từ phía khách hàng, tạo dữ liệu quan trọng để Công ty có sự điều chỉnh trong quá trình sản xuất bảo đảm sản phẩm làm ra tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Những hiệu ứng mà phòng trưng bày mang lại sẽ giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu trong thời gian tới.

KHÁC QUẢN

THÀNH PHỐ 98,52% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng thời hạn

Năm 2023, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND thành phố Thái Bình tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Kịp thời theo dõi, nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn, chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị, gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ; 100% UBND phường, xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã hướng dẫn, tiếp nhận gần 20.900 hồ sơ, đã giải quyết trên 20.300 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trước và đúng thời hạn đạt 98,52%.

MINH NGUYỆT

ĐÔNG HƯNG Gần 570 tỷ đồng dư nợ cho vay ưu đãi

Đến hết tháng 11/2023, tổng dư nợ cho vay ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn huyện Đông Hưng đạt 565,5 tỷ đồng, tăng 12,25% so với thời điểm 31/12/2022 với 12.661 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng đã giải ngân cho vay 4 chương trình với dư nợ đạt gần 55 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch.



Gia đình anh Nguyễn Khắc Dũng, thôn Hưng Tiến, xã Hồng Bạch (Đông Hưng) phát triển cơ sở may túi từ gia công siêu thị từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2023 với tổng dư nợ cho vay đạt 569,8 tỷ đồng, thời gian cuối năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng tích cực phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để rà soát, giải ngân kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn, không để tồn đọng và lãng phí vốn; tăng cường tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại các điểm trực giao dịch xã, thị trấn để mọi người dân đều biết và thực hiện...

MINH HƯƠNG

HỒNG PHONG Chung tay bảo vệ môi trường sạch đẹp

Trong khi việc thu gom, xử lý rác thải ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn thì ở xã Hồng Phong (Vũ Thư) song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) rất được chú trọng.

Chủ tịch UBND xã Lê Mạnh Trường cho biết: Xác định công tác BVMT là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tích cực vào cuộc, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và BVMT. Đáng ý xây dựng nghị quyết chuyên đề, UBND xã triển khai thực hiện đề án về công tác BVMT, triển khai để án thu gom, xử lý rác thải nhằm giải quyết tận gốc vấn nạn này. Lúc đầu việc thu gom rác thải gặp nhiều khó khăn vì người dân đã quen với việc tự do vứt rác ra vệ đường, ao, hồ, ruộng mương... Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được giao vai trò chủ đạo cùng với các ban, ngành và các thôn thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền để trả công cho tổ thu gom rác thải. Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về nếp sống ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường ngay từ gia đình đến các ngõ, xóm. “Mưa dầm thấm lâu”, sau một thời gian thực hiện, bà con đã đồng tình hưởng ứng, góp phần làm thay đổi những thói quen xấu, không vứt rác

về bãi chứa theo quy định. Xã quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung và thành lập các tổ vệ sinh môi trường đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải ra khu xử lý tập trung.

Được sự hỗ trợ của tỉnh, người con xa quê và sự đồng thuận của nhân dân, từ năm 2016 xã đã đầu tư khu xử lý rác thải theo công nghệ lò đốt, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng, lắp đặt lò đốt 3 tỷ đồng. Sau 7 năm đi vào hoạt động, cuối năm 2022, UBND xã đã thực hiện duy tu, bảo

về bãi chứa theo quy định. Xã quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung và thành lập các tổ vệ sinh môi trường đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải ra khu xử lý tập trung.

Được sự hỗ trợ của tỉnh, người con xa quê và sự đồng thuận của nhân dân, từ năm 2016 xã đã đầu tư khu xử lý rác thải theo công nghệ lò đốt, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng, lắp đặt lò đốt 3 tỷ đồng. Sau 7 năm đi vào hoạt động, cuối năm 2022, UBND xã đã thực hiện duy tu, bảo

đường lò đốt rác thải sinh hoạt theo khuyến cáo của đơn vị cung cấp lò đốt. Đơn vị hoạt động hiệu quả, xử lý triệt để 100% rác thải phát sinh trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Xuân Thành, tổ trưởng vệ sinh môi trường của xã vận chuyển về, chúng tôi phân loại và đốt triệt để luôn, không để tồn đọng qua ngày. Khu vực xử lý rác thải luôn bảo đảm vệ sinh môi trường, không có mùi phát tán ra môi trường xung quanh.



Đường làng ngõ xóm ở xã Hồng Phong luôn sạch đẹp.

Điều mà ai cũng nhận thấy khi đến Hồng Phong những ngày này là diện mạo nông thôn ở đây đã có nhiều thay đổi. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, không khí trong lành, không còn tình trạng người dân xả thải bừa bãi ra môi trường. Định kỳ mỗi tuần 2 lần, tổ vệ sinh môi trường của các thôn tổ chức thu gom rác thải tại các trục đường chính trong khu dân cư, vận chuyển đến điểm thu gom rác tập trung. Bà Phạm Thị Liễu, thôn Nghĩa Tường cho biết: Kể từ khi có lò đốt rác, công việc hoạt động của tổ thu gom rác thải, lượng rác thải ở khu dân cư nhanh chóng được thu gom vận chuyển đi xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đường làng ngõ xóm trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn. Không còn tồn đọng qua ngày, trên các con sông, ngòi... gây ô nhiễm môi trường. Còn theo chia sẻ của chị Trần Thị Hoa, thôn Tương Đông: Chị em phụ nữ chúng tôi bảo nhau thực hiện phân loại rác tại hộ, rác hữu cơ để hoai mục tại một góc vườn, sau đó bón cho cây trồng, còn rác vô cơ định kỳ tuần 2 lần mang rác ra vị trí quy định để tổ thu gom rác vận chuyển ra khu xử lý rác thải tập trung.

Với sự chung tay của mỗi người dân trong công tác BVMT, đường làng ngõ xóm ở xã Hồng Phong luôn sạch đẹp, góp phần cùng địa phương giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao.

ĐỨC DUNG